

## **THÔNG TIN NỘI BỘ**

*(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 7 năm 2021)*

-----

## **THÔNG TIN TRONG NƯỚC**

### **I. KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng theo đúng tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trong toàn quốc; sự cố gắng, nỗ lực của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban bầu cử các cấp của các địa phương; sự đồng hành và hưởng ứng của toàn thể nhân dân, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công rất tốt đẹp.

Theo kết quả Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố ngày 10/6/2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét theo quy định của pháp luật, tại Phiên họp thứ 6, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách của một người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, do không bảo đảm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bình Dương. Do vậy, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đạt 99,8% số đại biểu cần bầu. Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Các cơ cấu kết hợp như: tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, cũng lần đầu tiên từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI trở lại đây, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30% - cao nhất từ khóa VI đến nay.

Về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố (cập nhật đến ngày 09/6/2021), có hơn 266 nghìn người trúng cử đại biểu HĐND các cấp: HĐND cấp tỉnh: 3.721 đại biểu; HĐND cấp huyện: 22.549 đại biểu; HĐND cấp xã: 239.752 đại biểu.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng, Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp Phiên thứ 8 (dự kiến vào ngày 12/7/2021) để xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), đồng thời xem xét thông qua nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, làm thủ tục cấp thẻ đại biểu Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất (dự kiến khai mạc ngày 20/7/2021).

Tiếp theo thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thành công tốt đẹp của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Có được sự thành công này là do các yếu tố sau: (1) Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, hiệu quả; (2) Các hội nghị hiệp

thương được thực hiện dân chủ, công khai và đúng pháp luật; (3) Việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách tiêu sử của những người ứng cử được thực hiện kịp thời, thuận tiện cho cử tri và nhân dân nghiên cứu, theo dõi; (4) Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được thực hiện theo đúng tiến độ; (5) Các khiếu nại, tố cáo liên quan bầu cử được giải quyết kịp thời, đúng luật định; tình hình an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội được bảo đảm; cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử được chuẩn bị chu đáo, khoa học; (6) Đặc biệt, công tác nhân sự được thực hiện tốt, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, cơ bản giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân. Để góp phần lan tỏa ý nghĩa của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần tập trung vào các nội dung sau:

*Một là*, thông tin, tuyên truyền về kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử, trong đó nhấn mạnh: Mặc dù cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh ở nhiều địa phương nhưng toàn dân và cả hệ thống chính trị đã nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn.

*Hai là*, tập trung thông tin, tuyên truyền về người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, qua đó khẳng định những người trúng cử là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân.

*Ba là*, công tác thông tin, tuyên truyền nhấn mạnh các nguyên nhân thành công của cuộc bầu cử; đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc về cuộc bầu cử của các đối tượng thù địch, phản động nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta.

## **II. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU QUA 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là *Chỉ thị 05*). Qua 05 năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận.

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dân trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát được chú trọng, thực hiện bài bản, thực chất, kịp thời, nghiêm túc.

*Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như:* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế. Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, kết quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát của nhiều cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa đạt yêu cầu...

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên *phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên*, trong đó có một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: (1) Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (2) Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. (3) Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. (4) Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. (5) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;... (6) Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương...

Nhằm lan tỏa những kết quả đã đạt được của việc thực hiện Chỉ thị 05 trong 05 năm qua, thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

*Một là*, thông tin, tuyên truyền những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

*Hai là*, thông tin, tuyên truyền những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó nhấn mạnh việc cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (khóa XI, XII) và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

*Ba là*, thông tin, tuyên truyền, giới thiệu chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là chuyên đề toàn khóa, đồng thời là chuyên đề năm 2021 với nội dung có tính khái quát cao. Vì vậy, quá trình tuyên truyền cần chú trọng việc lựa chọn nội dung cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện sát với tình hình ở các địa phương, đơn vị.

*Bốn là*, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng, toàn xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục ra sức thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của Nhân dân.

## **TÌNH HÌNH THẾ GIỚI**

### **I. MỘT SỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO HỢP TÁC MEKONG - LAN THƯƠNG LẦN THỨ 6**

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ 6 được tổ chức ngày 08/6/2021 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Ngoại giao các nước: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Hội nghị lần này đánh dấu 5 năm hình thành và phát triển của MLC, đồng thời đề ra các định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả hợp tác đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ thúc đẩy MLC theo hướng củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của các nước thành viên, xây dựng Cộng đồng ASEAN và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030. Các Bộ trưởng nhấn mạnh những nguyên tắc hợp tác cơ bản gồm đồng thuận, bình đẳng, tham vấn lẫn nhau, chia sẻ lợi ích, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp quốc, Hiến chương ASEAN và luật pháp quốc tế, cũng như phù hợp với các quy định và luật pháp mỗi nước.

Hội nghị đã thông qua 03 văn kiện về tăng cường hợp tác phát triển bền vững, khuyến khích hợp tác giữa các địa phương và hợp tác y học cổ truyền. Theo đó MLC sẽ chú trọng các nội dung:

- Hợp tác nguồn nước và môi trường, Hội nghị khẳng định tầm quan trọng sống còn của hợp tác quản lý nguồn nước sông Mekong - Lan Thương và thống nhất: (i) Đẩy mạnh phối hợp trong giải quyết các vấn đề nguồn nước chung của khu vực như: bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; (ii) Giảm thiểu tác động

của lũ lụt và hạn hán, bảo đảm dịch vụ vệ sinh và nước sạch; giám sát và chia sẻ thông tin nguồn nước; nâng cao năng lực quản lý và phát triển bền vững nguồn nước, và phát triển các cơ sở hạ tầng về nước; (iii) Triển khai nghiên cứu chung giữa MRC và Trung tâm nguồn nước MLC về diễn biến thủy văn của lưu vực sông Mekong và chiến lược thích ứng. Các Bộ trưởng nhất trí đẩy nhanh hợp tác về môi trường, đặc biệt là trong bảo tồn đa dạng sinh học, nước sạch và chất lượng không khí, cơ sở hạ tầng bền vững; xây dựng trung tâm tri thức MLC về hạ tầng xanh, phát thải thấp và bền vững; quản lý tài nguyên rừng.

- Tăng cường hợp tác ứng phó dịch Covid-19, đặc biệt là trong bảo đảm nguồn cung thiết bị và vật liệu y tế cần thiết; sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine; thúc đẩy hợp tác y học cổ truyền.

- Phục hồi kinh tế sau đại dịch thông qua thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa 6 nước, phát triển kinh tế số, hợp tác nông nghiệp, du lịch, giáo dục, tăng cường kết nối khu vực; phối hợp xây dựng Vành đai phát triển kinh tế Mekong - Lan Thương và gắn kết với các hành lang kinh tế đã có tại khu vực.

- Khuyến khích hợp tác giữa chính quyền địa phương 6 nước để phát huy tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của các địa phương và nâng cao hiệu quả chung của MLC.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có bài phát biểu khẳng định sự coi trọng và đóng góp hiệu quả của Việt Nam đối với MLC ngay từ những ngày đầu thành lập. Trong bối cảnh hiện nay, Bộ trưởng cho rằng, MLC cần giải quyết 3 yêu cầu cấp bách là: ứng phó thành công dịch Covid-19, duy trì tăng trưởng kinh tế và ngăn chặn suy thoái môi trường. Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất 4 nhóm biện pháp chính gồm: (1) Hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống Covid-19; chuyển giao công nghệ về sản xuất vaccine một cách thiết thực, hiệu quả; (2) Tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là những mặt hàng nông thủy sản, trái cây tươi; thông tin kịp thời cho doanh nghiệp về các yêu cầu và tiêu chuẩn tiếp cận thị trường; (3) Đẩy mạnh hợp tác quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong thông qua tăng cường chia sẻ số liệu thủy văn, tham vấn xây dựng chính sách tài nguyên nước; thực hiện dự án chung về biến đổi khí hậu, thiên tai, xâm nhập mặn và tăng cường hợp tác giữa MLC và Ủy hội sông Mê Công (MRC); (4) Thúc đẩy phối hợp giữa MLC với ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng khác; khuyến khích sự tham gia của các địa phương vào các chương trình, hoạt động của MLC.

## **II. MỸ BAN HÀNH ĐẠO LUẬT CẤM KỶ THỊ NGƯỜI MỸ GỐC Á**

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tại Mỹ, tỷ lệ các vụ tấn công thù hận nhằm vào người Mỹ gốc Á đã tăng vọt. Theo Trung tâm Nghiên cứu về hận thù và chủ nghĩa cực đoan của Đại học bang California (Mỹ), tội phạm thù hận nhằm vào người Mỹ gốc Á ở 16 thành phố lớn nhất ở Mỹ trong năm 2020 đã tăng gần 150% và tăng 169%, trong quý I/2021 so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tại thành phố New York, nơi có đông người gốc Á sinh sống, tội phạm kỳ thị, thù hận người gốc Á thậm chí còn tăng tới 223%. Đáng chú ý, ngày 16/3/2021, tại thành phố Atlanta, thủ phủ tiểu bang Georgia đã xảy ra vụ tấn công xả súng nhằm vào người Mỹ gốc Á khiến 08 người tử vong.

Trong số các nạn nhân nêu trên, số người được xác định là người Trung Quốc chiếm khoảng 44% các vụ thù hận; người Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam lần lượt chiếm khoảng 17,9 và 8%. Các hình thức kỳ thị bao gồm: lăng nhục, né tránh, tấn công thân thể, quấy rối trực tuyến, hay vi phạm quyền công dân...

Nhằm ngăn chặn số vụ hành hung, kỳ thị và phạm tội nhằm vào người Mỹ gốc Á trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ, ngày 20/5/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành Đạo luật về các tội ác thù hận Covid-19. Đạo luật lên án mạnh mẽ

các hành vi phân biệt đối xử nhằm vào các cộng đồng người gốc châu Á tại Mỹ, quy định thành lập một đơn vị mới tại Bộ Tư pháp có nhiệm vụ xem xét các đánh giá về nguy cơ hành vi tội ác đối với người gốc Á. Đạo luật cũng yêu cầu cung cấp nguồn tài trợ cho các bang lập đường dây nóng để báo cáo các tội ác thù hận và đào tạo cơ quan thực thi pháp luật về cách ngăn chặn và xác định tội phạm thù hận, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên bang làm việc với các tổ chức cộng đồng để nâng cao nhận thức về tội ác thù hận trong đại dịch.

Ngày 20/5/2021, phát biểu tại Nhà Trắng khi đặt bút ký vào Đạo luật, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Trong năm qua, đã có nhiều người Mỹ gốc Á mỗi ngày thức dậy đều lo sợ về sự an toàn của mình, ngay cả việc chỉ mở cửa và đi xuống phố”. Từ đó, ông Joe Biden kêu gọi người Mỹ: “Chúng ta cần đoàn kết như một dân tộc, một quốc gia, một nước Mỹ. Sự căm ghét không có chỗ ở Mỹ”.

Theo các chuyên gia, mặc dù hành trình chống lại hành vi bạo lực với người gốc Á nói riêng và nạn kỳ thị chủng tộc nói chung ở Mỹ vẫn còn rất dài, song việc Tổng thống Mỹ ban hành Đạo luật về tội ác thù hận trong đại dịch Covid-19, đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong quá trình hiện thực hóa các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm bảo vệ cộng đồng người gốc Á, đồng thời tạo thêm động lực mới thúc đẩy những hành động mạnh mẽ hơn trên hành trình bảo đảm công lý cho mọi người dân.

*Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ký Đạo luật nhằm nghiêm cấm kỳ thị người Mỹ gốc Á, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh:* “Việt Nam hết sức quan tâm và coi trọng việc bảo đảm đời sống ổn định, an ninh, an toàn, và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trên tinh thần đó, chúng tôi hoan nghênh việc Tổng thống Hoa Kỳ ký ban hành Đạo luật về các tội ác thù hận Covid-19 để ngăn chặn các tội ác nhằm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á. Việt Nam mong muốn cộng đồng người gốc Việt và công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hoa Kỳ, cũng như toàn thể cộng đồng người gốc Á và kiều dân các nước tại Hoa Kỳ, được bảo đảm an toàn, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm để tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước cũng như quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ”.

## **TÌNH HÌNH THỊ XÃ LA GI**

### **TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

#### **1. Công nghiệp:**

- Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn thị xã trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ, giá trị sản xuất (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 859,052 tỷ đồng, đạt 57,27%KH, tăng 5,58% so cùng kỳ.

- Tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp Tân Bình 1, Tân Bình 2, La Gi chưa có nhiều chuyển biến<sup>1</sup>. Theo dõi, đôn đốc, kịp thời giải quyết các khó khăn trong

---

<sup>1</sup> Cụm công nghiệp Tân Bình 1, chủ đầu tư thực hiện các hạng mục không đúng theo tiến độ đã cam kết; ngày 14/5/2021 UBND thị xã đã có Công văn số 1101/UBND-KT đề nghị chủ đầu tư cung cấp các hồ sơ pháp lý theo quy định trước khi đề xuất bổ sung ngành nghề Cụm công nghiệp Tân Bình 1. Công ty Cổ phần dược Nam Yên tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp La Gi trình Sở Công thương thẩm định. Cụm công nghiệp Tân Bình 2: Công ty CP Chế biến thủy hải sản Liên Thành đăng ký làm chủ đầu tư, hiện đang thực hiện Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất nước mắm.

quá trình thực hiện các dự án: Lấn biển tạo khu dân cư thương mại dịch vụ mới La Gi; khu đóng sửa tàu thuyền; Nạo vét, thông luồng cửa biển La Gi; mở rộng và nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá La Gi; kè bảo vệ bờ Sông Dinh<sup>2</sup>.

## 2. Lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Hoạt động khai thác hải sản được duy trì và phát triển<sup>3</sup>. Năng lực tàu thuyền tăng so với cùng kỳ, ước 6 tháng đầu năm 2021, toàn thị xã có 2.108chiếc/402.295CV, bằng 101,32% so với cùng kỳ. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Thị ủy về quản lý chặt chẽ các nghề khai thác tận diệt<sup>4</sup>. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ giúp ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Công tác chống khai thác IUU được tập trung và có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đến nay, trên địa bàn thị xã không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Tính đến 15/6/2021 có 628 tàu cá/676 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 92,89% kế hoạch.

- Công tác PCTT&TKCN được tập trung chỉ đạo; cập nhật, bổ sung phương án PCTT&TKCN năm 2021 cho phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; nắm bắt kịp thời tình hình tàu cá BTh-84298-Ts và tàu cá BTh-84375-Ts bị chìm ngày 19/02/2021 khi đang neo đậu tại cửa biển La Gi, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

<sup>2</sup> Tiến độ thực hiện các dự án cụ thể như sau:

- *Dự án Lấn biển tạo Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ mới La Gi*: Các hạng mục công trình giai đoạn 1 (san nền, giao thông nội bộ, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc,...) dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2021 theo Giấy phép xây dựng số 50/GPXD ngày 03/5/2017 của Sở Xây dựng. Việc thi công xây dựng tuyến đê lấn biển của dự án theo giấy phép số 33/GPXD ngày 09/4/2020 đạt khoảng 50%, dự kiến hoàn thành tuyến đê vào tháng 12/2022. Giai đoạn 2: UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định thu hồi và giao đất cho nhà đầu tư để đầu tư xây dựng tuyến kè lấn biển tạo khu dân cư – thương mại – dịch vụ mới La Gi.

- *Khu đóng sửa tàu thuyền*: Dự án đã hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 54/GPXD-SXD ngày 28/3/2016. Ngày 12/3/2021, UBND thị xã đã có Công văn số 546/UBND-TCKH thông nhất việc điều chỉnh giám quy mô và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- *Phương án nạo vét, thông luồng cửa biển La Gi*: Sau khi có Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian hoạt động dự án thành 100 tháng (tính từ ngày 17/01/2014) và Công văn số 2228/SNNKHTC ngày 07/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNN. Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Tuấn Tâm – VIPNOW đã tiến hành nạo vét khu vực cửa biển La Gi từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020; từ tháng 10/2020 đến nay Công ty đã dừng việc nạo vét do thời tiết không thuận lợi.

- *Công trình mở rộng và nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá La Gi*: + Gói thầu số 08 (*Xây lắp kè chắn sóng phía bờ tả dài 150m, phía bờ hữu dài 450m*): Đến thời điểm hiện nay nhà thầu đã thực hiện được 70% giá trị hợp đồng. + Gói thầu số 17 (*Thi công Cầu cảng 400CV, Nhà tiếp nhận phân loại, Nhà quản lý cảng cá, Hệ thống điện, cấp và thoát nước*): Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNN đã tiến hành bàn giao mặt bằng và Thông báo khởi công xây dựng từ tháng 3/2021, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/3/2023.

- *Kè bảo vệ bờ Sông Dinh*: Kè bảo vệ bờ Sông Dinh: Dự án Hoàn thiện công trình Kè bảo vệ bờ Sông Dinh gồm 04 đoạn kè. Trước mắt, ưu tiên đầu tư trước đoạn kè bờ hữu nối tiếp hạ lưu cầu Đá Dung dài 310,65m, thuộc phường Tân Thiện vì đoạn này đang bị xói lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhà dân; 03 đoạn còn lại gần cầu Tân Lý thuộc phường Bình Tân sẽ triển khai sau khi cân đối được nguồn vốn. Đến nay, đã thi công hoàn thành: 310m/310m chân kè, mái kè dưới, cống tiêu thoát nước, đang tiến hành thi công mái kè và tường đỉnh kè (bao gồm lan can) 37 m, đường bê tông dọc kè 117 m; khối lượng còn lại (vướng mặt bằng): 117/340m đường bê tông dọc kè, Mái kè trên 35/310m, tường đỉnh 39/310m, Lan can 49/310m.

<sup>3</sup> Sản lượng khai thác hải sản ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 29.470 tấn, so KH đạt 48,03%, so cùng kỳ bằng 101,87%, sản lượng thủy sản nuôi thu hoạch ước đạt 395 tấn, đạt 30,38% KH, bằng 129,08% so cùng kỳ.

<sup>4</sup> Qua kiểm tra, đã xử lý 50 trường hợp vi phạm Pháp lệnh Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nộp ngân sách 262 triệu đồng.

- Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, mùa mưa năm 2020 đến chậm, kết thúc sớm nên lượng nước tích tại các công trình thủy lợi thấp hơn cùng kỳ, toàn bộ dung tích nước còn lại tại hồ Núi Đất ưu tiên cấp nước sinh hoạt đến ngày 30/6/2021; diện tích gieo trồng và sản lượng cây hàng năm giảm so với cùng kỳ<sup>5</sup>. Chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP và phòng chống bệnh đốm nâu trên thanh long tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác thủy lợi được quan tâm, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hạn, đến nay trên địa bàn thị xã chưa xảy ra thiệt hại do hạn hán gây ra, các nguồn nước trên địa bàn thị xã đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đến ngày 30/6/2021. Thực hiện tốt công tác chống phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thị xã không xảy ra điểm nóng phá rừng, chống người thi hành công vụ.

- Tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì về số lượng; hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ. Đã triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng và tiêm vắc xin cúm gia cầm trên địa bàn thị xã. Hiện nay, trên địa bàn thị xã không xảy ra tái dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Về xây dựng Nông thôn mới, đã chỉ đạo các cơ quan liên quan và các xã đề xuất danh mục công trình sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, trong đó tập trung theo thứ tự ưu tiên thanh toán dứt điểm nợ các công trình hoàn thành, đầu tư hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trực tiếp phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân (giao thông, điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sạch và môi trường...). Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021, thị xã đạt **74/76** tiêu chí tỉnh giao, bình quân đạt **18,5** tiêu chí/xã. Cụ thể: Xã Tân Tiến đạt 17/19 tiêu chí; các xã còn lại đạt 19/19 tiêu chí.

### **3. Hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu:**

- Công tác quản lý nhà nước về du lịch được quan tâm chỉ đạo trên nhiều mặt, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị xã; lượng khách du lịch đến thị xã giảm nhiều so với cùng kỳ<sup>6</sup>. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục rà soát, theo dõi báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn thị xã nhất là các dự án đang gặp khó khăn, qua đó chỉ đạo giải quyết và báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ. Tình hình vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự ở các điểm du lịch cộng đồng được bảo đảm.

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, số lượng hàng hoá trên thị trường cơ bản đáp ứng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng đầu cơ, thiếu hàng, sốt giá. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tập trung quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động bán

<sup>5</sup> Ước đến 30/6/2021, diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.930 ha, đạt 56,27% KH, giảm 11,93% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt thu hoạch ước đạt 2.182 tấn, đạt 22,31% KH năm, giảm 41,44% so với cùng kỳ.

<sup>6</sup> Trong 6 tháng đầu năm 2021, lượt du khách đến thị xã ước 59.566 lượt người (khách lưu trú 24.639 lượt người), so với cùng kỳ giảm 60.434 lượt (khách lưu trú giảm 15.841 lượt người); ước doanh thu 6 tháng đầu năm từ hoạt động du lịch đạt 40,208 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 3,4 tỷ đồng.



hàng đa cấp và các hoạt động hội thảo giới thiệu hàng hóa vi phạm bán hàng trái phép<sup>7</sup>.

- Công tác triển khai xây dựng chợ La Gi được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt, cụ thể: Đến nay, công trình chợ La Gi (gồm các Khu A, B, C) đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao cho đơn vị sử dụng. Hiện nay, UBND phường Phước Hội đang vận động, di dời bắt buộc tiểu thương đang kinh doanh tại Chợ tạm khu A (đường Hai Bà Trưng, khu phố 1) vào kinh doanh tại khu A Chợ La Gi.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 55,899 triệu USD, đạt 37,27% KH, bằng 106,18% so với cùng kỳ. Số hộ đăng ký kinh doanh cấp mới ước 6 tháng đầu năm 2021 là 299 hộ, tăng 43 hộ so với cùng kỳ<sup>8</sup>.

Dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển; các dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách trên địa bàn thị xã cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển và đi lại của nhân dân, trong đó, từ 0 giờ ngày 29/5/2021, đã tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, đi/đến các tỉnh có dịch, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Tỉnh.

#### **4. Lĩnh vực xây dựng, tài nguyên và môi trường:**

- Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thị xã luôn được quan tâm chỉ đạo. Triển khai lập mới 03 đồ án quy hoạch phân khu khu vực ven biển các xã theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục rà soát các đồ án quy hoạch không còn phù hợp, các đồ án đang thực hiện để điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp (Quy hoạch chung thị xã đến năm 2035, các đồ án quy hoạch phân khu Đông và Tây Sông Dinh,...) đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các dự án du lịch trên địa bàn thị xã liên quan đến công tác quy hoạch.

- Cấp giấy phép xây dựng ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021: Giải quyết 228 hồ sơ<sup>9</sup>, với tổng diện tích xây dựng 31.498 m<sup>2</sup>, tổng diện tích sử dụng 53.596 m<sup>2</sup>. Trong 6 tháng đầu năm 2021, qua kiểm tra đã ban hành 08 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng, đến nay đã thực hiện quyết định xử phạt 05/8 trường hợp.

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, qua đó trong 6 tháng đầu năm 2021 đã xử lý 14 trường hợp về lấn, chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, khai thác khoáng sản trái phép... với số tiền phạt là 151 triệu đồng, đến nay đã thực hiện quyết định xử phạt 11/14 trường hợp.

- Công tác cấp giấy CNQSDĐ theo chỉ tiêu tỉnh giao là 38,49 ha/30,2 ha, đạt 127,45% chỉ tiêu, bằng 103,55% so cùng kỳ<sup>10</sup>. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 22/3/2021.

<sup>7</sup> Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường đã kiểm tra 64 vụ, phát hiện vi phạm và xử lý 21 vụ, tổng số tiền xử phạt 109 triệu đồng.

<sup>8</sup> Với tổng số vốn đăng ký 94,720 tỷ đồng, tăng 16,79% so với cùng kỳ; lũy kế đến nay số hộ đăng ký kinh doanh trên địa bàn thị xã là 8.675 hộ với tổng vốn đăng ký 1.521 tỷ đồng

<sup>9</sup> Trong đó: Cấp mới 197 hồ sơ; cấp có thời hạn 15 hồ sơ; điều chỉnh giấy phép 12 hồ sơ, gia hạn giấy phép 04 hồ sơ.

<sup>10</sup> Trong đó: đất ở đô thị 0,29ha/0,1 ha, đạt 290% chỉ tiêu; đất ở tại nông thôn 0,3 ha/0,1ha, đạt 300% chỉ tiêu; đất nông nghiệp thực hiện 37,9 ha/30 ha, đạt 126,33% chỉ tiêu.

Đang thực hiện thống kê đất đai năm 2020 trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của tỉnh; UBND thị xã đã phê duyệt Quyết định điều chỉnh Đề cương dự toán, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã La Gi; hiện đang thông báo đấu thầu, chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất theo quy định.

### **5. Đầu tư phát triển:**

- Tiếp tục thi công các công trình, dự án, trong đó tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách XDCB ghi kế hoạch đến nay là 115,422 tỷ đồng, bằng 90,39% so với cùng kỳ, trong đó kế hoạch năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 15,126 tỷ đồng, kế hoạch năm 2021 là 100,296 tỷ đồng<sup>11</sup>. Ước tổng giá trị khối lượng thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021 là 17,011 tỷ đồng, bằng 46,87% so với cùng kỳ. Vốn giải ngân ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021 là 17,783 tỷ đồng, đạt 15,41% KH, bằng 19,27% so với cùng kỳ. Khối lượng thực hiện các công trình và giải ngân vốn đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là do năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, từ đầu năm đến nay chủ yếu thực hiện công tác lập hồ sơ dự án.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn được tập trung chỉ đạo, đã trình HĐND thị xã thông qua và ban hành quyết định về kế hoạch đầu tư công năm 2021 của thị xã, đang hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đề trình HĐND thị xã phê duyệt kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021 – 2025. Đối với công trình nguồn vốn tỉnh, đã hoàn thành việc phê duyệt các dự án đang chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định phân khai kế hoạch vốn để triển khai thực hiện các công trình.

- Thường xuyên chỉ đạo, phối hợp các Chủ đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ các dự án trong và ngoài ngân sách nhất là các dự án: Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn qua địa bàn thị xã, Khu đô thị mới phường Phước Hội, Khu đô thị mới phường Tân Thiện, Khu đô thị mới Đông Tân Thiện, Khu đô thị mới Tây Tân Thiện, các dự án du lịch,... Đã tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư ngoài ngân sách, tính từ đầu năm đến nay có 04 dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến đầu tư vào thị xã<sup>12</sup>, với tổng vốn đăng ký 105,812 tỷ đồng, diện tích 29,01 ha. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã còn chậm so với yêu cầu, các khó khăn, vướng mắc còn chậm được tháo gỡ do nhiều nguyên nhân khách quan (xác định giá đất tái định cư, lập và điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn thị xã,...).

### **6. Tài chính, tín dụng:**

Thu ngân sách tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 100,024 tỷ đồng, đạt 73,01% dự toán và bằng 80,58% so với cùng kỳ<sup>13</sup>. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến

<sup>11</sup> Trong đó: Nguồn vốn tỉnh do thị xã làm chủ đầu tư là 29,862 tỷ đồng, bằng 41,51% so với cùng kỳ, trong đó vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 10,566 tỷ đồng, kế hoạch năm 2021 là 19,296 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư của thị xã là 85,560 tỷ đồng, tăng 53,47% so với cùng kỳ, trong đó: vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 4,56 tỷ đồng, kế hoạch năm 2021 là 81 tỷ đồng.

<sup>12</sup> Khu đô thị mới Tây Sông Dinh tại phường Tân An; Khu dân cư nông thôn mới Tân Phước tại xã Tân Phước; Khai thác mỏ cát bồi nền tại xã Tân Bình; Khu nghỉ dưỡng Biển Mũi Đá La Gi tại xã Tân Phước.

<sup>13</sup> Trong đó: Thu từ thuế, phí và thu khác là 56,959 tỷ đồng, đạt 67,01% dự toán, bằng 85,8% so với cùng kỳ; thu từ tiền sử dụng đất 43,065 tỷ đồng, đạt 82,82% dự toán, bằng 74,58% so với cùng kỳ.

công tác thu ngân sách, thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát các khoản nợ đọng, có biện pháp xử lý và đề ra giải pháp thu ngân sách phù hợp với tình hình dịch bệnh, không để thất thu.

- Tổng chi ngân sách thị xã ước thực hiện 6 tháng năm 2021 là 188,094 tỷ đồng, đạt 52,89% dự toán, bằng 91,82% so với cùng kỳ<sup>14</sup>. Chi ngân sách đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu chi lương và chi hoạt động thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi cho các nhiệm vụ trọng tâm, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

- Hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn thị xã phát triển ổn định.

## **7. Về văn hóa - xã hội:**

*a. Giáo dục và Đào tạo:* Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp; chất lượng giáo dục các cấp học tiếp tục được duy trì và tăng so với năm học trước; tham gia tốt các Hội thi đạt nhiều kết quả khá<sup>15</sup>. Triển khai tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên về nội dung Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức kiểm tra, vận động học sinh bỏ học ra lớp, tỷ lệ học sinh bỏ học năm học 2020-2021 giảm so với năm học trước (giảm 0,07%). Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia; quản lý tốt các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Đã chủ động công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong học đường.

*b. Y tế:* Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được quan tâm, kiểm tra, giám sát chặt chẽ; hoạt động khám chữa bệnh đáp ứng được nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế được chú trọng, tiếp tục thực hiện các hạng mục nâng cấp, sửa chữa cơ sở đã được tỉnh phê duyệt và đang tiến hành các thủ tục để nâng quy mô giường bệnh. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tham gia BHYT theo lộ trình, thực hiện đến 11/6/2021 có 96.040 người tham gia, đạt 97,74% kế hoạch, đạt 88,50% tỷ lệ dân số tham gia BHYT, bằng 104,79% so cùng kỳ.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã được UBND thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của tỉnh, Thị ủy. Các trường hợp nghi ngờ mắc dịch bệnh Covid – 19 đều được giám sát, điều tra theo quy định của Bộ Y tế và cách ly theo dõi kịp thời; tính đến ngày 20/6/2021, toàn thị xã có 89 người được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung của thị xã (*trong đó có 48 người đã hoàn thành cách ly*); 747 người cách ly tại nhà (*trong đó có 579 người đã hoàn thành cách ly*); 25 người theo dõi sức khỏe; lấy mẫu xét nghiệm tích lũy đến ngày 20/6/2021 là 3.616 mẫu.

Trên địa bàn thị xã La Gi đã thành lập 230 Tổ COVID cộng đồng, đang duy trì và phát huy vai trò hoạt động của các Tổ, đã kết nối thông tin qua Zalo được 11.665 hộ/23.193 hộ. Tính từ 01/6/2021 đến 20/6/2021, chốt kiểm soát phòng

<sup>14</sup> Trong đó: chi đầu tư phát triển là 21,886 tỷ đồng, đạt 40,23% dự toán, bằng 72,7% so với cùng kỳ; chi thường xuyên là 166,208 tỷ đồng, 56,48% dự toán, bằng 107,05% so với cùng kỳ.

<sup>15</sup> Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN năm học 2020-2021 đạt tỷ lệ 98,52%, tăng 0,52% so với năm học trước; số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 100%; số học sinh cấp THCS lên lớp thẳng đạt tỷ lệ: 94,1%, tăng 0,02% so với năm học trước. Riêng kết quả tốt nghiệp THCS: 1615/1617 tỉ lệ 99,87%, giảm so với năm học trước 0,06%.

Có 20 học sinh đạt giải cấp tỉnh và có 01 học sinh được tham gia cấp quốc gia về Hội thi “Trạng nguyên Tiếng Việt”; đạt giải nhất toàn đoàn về thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh giành cho học sinh TH và THCS; ....

chống dịch tại Quốc lộ 55, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân đã thực hiện dừng 2.337 lượt xe, kiểm tra y tế đối với 4.981 người (trong đó có 305 người về từ TP.HCM, 116 người về từ Bình Dương). Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thị xã đã ký cam kết dừng đón khách du lịch từ các tỉnh, thành có dịch (theo công bố của Bộ Y tế) từ 0 giờ ngày 06/6/2021. Đến nay, trên địa bàn thị xã chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm dịch bệnh Covid-19 (kể cả người nước ngoài).

*c. Khoa học - công nghệ:* Thực hiện duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã. Thông báo cho các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2021. Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất trên địa bàn thị xã. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan hành chính được thực hiện tốt, các phần mềm ứng dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy cải cách hành chính, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành. Công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan Nhà nước được quan tâm.

*d. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao:* Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền có tính chất thường xuyên, đã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tuyên truyền quảng bá các sản phẩm du lịch của địa phương, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, PCCC, không đốt pháo, tàng trữ vũ khí và vật liệu nổ...; thông báo cho nhân dân treo cờ Tổ quốc dịp lễ tết. Tổ chức thi đấu các môn Đại hội thể dục thể thao thị xã La Gi lần thứ IX năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên một số môn thi đấu đang tạm dừng tổ chức. Công tác cứu hộ, cứu nạn được quan tâm; tuy nhiên vẫn xảy ra 03 vụ đuối nước, làm chết 01 người. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm chỉ đạo, có 26.122 hộ/26.122 hộ đăng ký GDVH năm 2021, đạt 100%. Tiếp tục chỉ đạo để duy trì và nâng chuẩn phường văn minh đô thị tại các phường.

*e. Giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội:* Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, các chính sách đối với gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công; công tác bảo trợ xã hội và công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tiếp tục được quan tâm duy trì. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã vận động được 174.684.803 đồng đạt 29,1% KH của thị xã, đạt 34,9% KH của tỉnh; Quỹ vì người nghèo thị xã đã vận động được 124.092.700 đồng, đạt 14,59% KH. Đã ban hành kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021. Đã giải quyết việc làm cho 1.083 người, đạt 43,32% KH của thị xã và đạt 72,2% KH của tỉnh; trong đó có 136 lao động được vay vốn giải quyết việc làm đạt 113,33% KH thị xã, đạt 136% KH của tỉnh.

## **8. Công tác cải cách hành chính; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội:**

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm; đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính và tổ chức Hội nghị ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tiếp tục rà soát công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cắt

giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; trong 6 tháng đầu năm 2021 tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn là 0,67%. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

- Kịp thời đăng ký nhu cầu và thông báo thi tuyển công chức năm 2021; hoàn thành việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2020, tuyển dụng được 47 giáo viên vào làm việc tại các cơ sở giáo dục. Việc theo dõi thực hiện nhiệm vụ công vụ được tập trung, trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ công vụ, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

- Công tác chỉ đạo bầu cử: UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện tốt các nội dung công việc của công tác bầu cử. Thành lập các tổ chức bầu cử, đơn vị bầu cử, Ban bầu cử cấp huyện, cấp xã đúng tiến độ, đảm bảo công việc đúng lịch trình và quy định của pháp luật và chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Công tác cải cách tư pháp luôn được quan tâm; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công chứng, chứng thực, hộ tịch,.....Thực hiện phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng; công tác hòa giải cơ sở được quan tâm chỉ đạo, qua đó đã h a giải thành 40/45 vụ, đạt tỷ lệ 89%.

- Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tăng cường thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN và công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, công tác tự kiểm tra nội bộ về phòng chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị ngày càng được chú trọng; trong 6 tháng đầu năm chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

- Công tác tiếp công dân thực hiện đảm bảo đúng quy định, trong 6 tháng đầu năm toàn thị xã đã tiếp 178 lượt công dân, so với cùng kỳ năm trước tăng 39 lượt (178/139), nội dung qua tiếp công dân chủ yếu liên quan đến kiến nghị cấp giấy CNQSDĐ, kiến nghị cấp phép xây dựng, giải quyết tranh chấp đất đai, ...Về tiếp nhận và giải quyết đơn thư, toàn thị xã đã tiếp nhận, giải quyết 07/8 vụ khiếu nại, đạt tỷ lệ 88%, tăng 63% so với cùng kỳ; 05/06 vụ tố cáo, đạt tỷ lệ 83%, tăng 16% so với cùng kỳ và 44/63 đơn tranh chấp đất đai, đạt tỷ lệ 70%, tăng 17% so với cùng kỳ; 62/78 đơn kiến nghị, phản ánh, đạt tỷ lệ 79%, tăng 09% so với cùng kỳ.

- Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao. Các chính sách hậu phương quân đội được triển khai thực hiện đạt kết quả. Công tác phối hợp hoạt động giữa 3 lực lượng (Công an - Quân sự - Biên phòng) theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Công tác huấn luyện, luyện tập chuyên trạng thái sẵn sàng chiến đấu bảo đảm quân số có chất lượng, an toàn tuyệt đối; phối hợp các cơ quan y tế thực hiện tốt việc cách ly tập trung tại các khu vực cách ly trên địa bàn thị xã đối với những trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch bệnh Covid-19.

- An ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và đảm bảo, không để xảy ra “điểm nóng”, “đột xuất, bất ngờ”. Tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch chuyên đề của Thị ủy; chủ động triển khai đấu tranh, trấn áp tội phạm, trọng án không xảy

ra<sup>16</sup>. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thực hiện ban chỉ huy A2 năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Công tác triển khai an toàn giao thông: Tăng cường tuyên truyền và thực hiện các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, tính đến 15/6/2021 (từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/6/2021), toàn địa bàn thị xã xảy ra 10 vụ, làm chết 06 người, làm bị thương 05 người, so với cùng kỳ năm trước bằng về số vụ (10/10), tăng 01 người chết, bằng về số người bị thương (05/05).

(Trích Báo cáo số 321/BC-UBND, ngày 21/6/2021 của UBND thị xã La Gi)

## VĂN BẢN MỚI

**Nghị định số 20/2021/NĐ-CP**, ngày 15/3/2021 của Chính phủ **Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội**. Nghị định gồm 39 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. Một số nội dung chủ yếu của Nghị định:

**- Mức chuẩn trợ giúp xã hội:**

(1) Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.

(2) Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2021 là 360.000 đồng/tháng. Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.

(3) Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: a) Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này; b) Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

**- Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:**

(1) Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; b) Mồ côi cả cha và mẹ; c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; e) Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo

<sup>16</sup> Đã điều tra làm rõ 19/21 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, đạt 90,5%, trong đó, có 01 vụ trộm cắp hơn 01 tỷ đồng, đã thu hồi tài sản và bắt đối tượng bàn giao cho phòng PC02 tỉnh tiếp tục thụ lý; bắt 35 vụ/44 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và 120 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hình sự 34/39 đối tượng; bắt và xử lý 61 vụ/291 đối tượng có hành vi đánh bạc. Tổ chức bắt 06 đối tượng truy nã; kiểm tra, lập biên bản 56 trường hợp vi phạm các quy định về kinh tế, môi trường,...; bắt 17 vụ/19 trường hợp tàng trữ, đốt pháo nổ, xử phạt vi phạm hành chính 16 trường hợp;....

quy định của pháp luật; g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; h) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; i) Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; k) Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; l) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

(2) Người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

(3) Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

(4) Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).

(5) Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây: a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

(6) Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

(7) Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

(8) Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Ngoài ra, Nghị định còn có các quy định về các nội dung: Mức trợ cấp xã hội hàng tháng; Hồ sơ thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng; Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng; Hỗ trợ chi phí mai táng; Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; Chế độ đối với hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; Thẩm quyền, điều kiện, thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội...